

Số: /KH-UBND

Cẩm Lương, ngày tháng 6 năm 2023

**KẾ HOẠCH  
Phòng, chống dịch tay chân miệng năm 2023**

Thực hiện Công văn số 1404/UBND-VP, ngày 14/6/2023 của UBND huyện Cẩm Thủy về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng.

UBND xã Cẩm Lương xây dựng kế hoạch cụ thể như sau:

**I. MỤC TIÊU**

**1. Mục tiêu chung**

Huy động tổng hợp các nguồn lực, nhằm đáp ứng kịp thời công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng.

Chủ động khống chế dịch, không để dịch bùng phát, lan rộng và kéo dài. Hạn chế thấp nhất số trường hợp mắc và tử vong,

**2. Mục tiêu cụ thể**

100 % ổ dịch tay chân miệng được điều tra, xác định, khoanh vùng, xử lý kịp thời tránh lây lan.

Giảm đến mức thấp nhất tử vong do bệnh tay chân miệng gây ra.

**II. NỘI DUNG**

**1. Công tác tổ chức chỉ đạo**

Tăng cường đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt KH phòng, chống dịch.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch bệnh để chỉ đạo kịp thời, chủ động, tích cực tổ chức triển khai công tác phòng chống dịch.

**2. Công tác thông tin tuyên truyền:**

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của mọi người dân về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường ...

Phát động chiến dịch vệ sinh phòng, chống dịch bệnh trong toàn xã.

Lồng ghép công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh vào các hoạt động của cơ quan, đơn vị và hệ thống quản lý theo ngành dọc đến tận hộ gia đình.

Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của xã và các thôn về phòng, chống dịch bệnh.

**3. Công tác giám sát, xử lý dịch**

Chủ động giám sát, phát hiện sớm ca bệnh, xử lý cách ly, thu dung điều trị kịp thời không để bùng phát dịch.

Phối hợp thông tin ca bệnh giữa trạm y tế khám, chữa bệnh với Trung tâm Y tế để tổ chức giám sát, xử lý dịch.

Tổ chức công tác xử lý ổ dịch, triển khai thực hiện theo Hướng dẫn giám sát

và phòng chống bệnh tay chân miệng của Bộ Y tế. Thu thập mẫu bệnh phẩm gửi tuyến trên xác định nguyên nhân gây bệnh.

Vệ sinh môi trường đặc biệt tại các hộ gia đình, trong các trường học; xử lý môi trường rộng rãi khi có nhiều trường hợp mắc trong thôn, xóm. Chú ý xử lý chất thải, phân, nhất là phân trẻ em, hạn chế tối đa lây lan cho cộng đồng. Hướng dẫn người dân rửa tay bằng xà phòng đúng cách.

Các đội cơ động phòng chống dịch tổ chức thường trực, chuẩn bị đầy đủ cơ sở thuốc, hóa chất, trang thiết bị sẵn sàng thực hiện bao vây, xử lý ổ dịch.

Đảm bảo đầy đủ cơ sở thuốc, hoá chất xử lý phòng chống dịch.

#### **4. Công tác cấp cứu, điều trị**

Thực hiện chẩn đoán và điều trị bệnh tay chân miệng theo quyết định số 1003/QĐ- BYT ngày 30/3/2012 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh Tay chân miệng..

Tổ chức tốt thu dung, chẩn đoán và điều trị, hạn chế thấp nhất tử vong. Khi có ca tử vong phải tổ chức kiểm thảo tử vong, rút kinh nghiệm.

Đảm bảo đầy đủ các thuốc, trang thiết bị, vật tư cần thiết phục vụ công tác điều trị. Không được để tử vong do thiếu thuốc, phương tiện cấp cứu điều trị.

#### **5. Công tác kiểm tra**

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phòng chống dịch, đặc biệt trong trường hợp có nguy cơ mắc dịch cao hoặc khi có dịch xảy ra.

Kiểm tra công tác xây dựng các phương án tổ chức thu dung cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Kiểm tra công tác chuẩn bị các nguồn lực, đặc biệt là chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện máy móc, hóa chất, thuốc men, nhân lực kỹ thuật phục vụ cho xử lý ổ dịch và thu dung điều trị.

Kiểm tra công tác thông tin, tuyên truyền, báo cáo tình hình dịch.

#### **6. Tài chính, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị**

Chủ động cân đối nguồn ngân sách địa phương, sử dụng và điều phối các nguồn lực từ ngân sách nhà nước cho công tác phòng, chống dịch bệnh.

Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho cán bộ tham gia chống dịch bệnh, phụ cấp chống dịch, trực dịch.

Bổ sung trang thiết bị thuốc, hóa chất, vật tư thiết yếu đảm bảo phòng, chống dịch bệnh hiệu quả.

#### **7. Thông tin, báo cáo:**

Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm theo quy định tại Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế.

### **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

#### **1. Trạm Y tế**

Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tham mưu cho UBND xã xây dựng kế

hoạch và tổ chức triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh.

Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động triển khai phòng, chống dịch tại các thôn.

Tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, triển khai tích cực hoạt động vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân, thực hiện ăn chín, uống chín, ở sạch và sử dụng đồ chơi sạch, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, tuyên truyền các biện pháp phòng chống lây nhiễm bệnh tay chân miệng bằng nhiều hình thức và theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Phối hợp chặt chẽ với các trường học để tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục, nâng cao nhận thức về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng tại các trường học, đặc biệt tại các trường mầm non, nhóm trẻ gia đình, yêu cầu các nhà trường có đủ phương tiện rửa tay, xà phòng, nước sạch, khuyến cáo người chăm sóc trẻ và trẻ em rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, ngay từ đầu năm học mới, tổ chức vệ sinh lớp học, làm sạch bề mặt và đồ chơi hàng ngày bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường.

Chủ động giám sát, phát hiện sớm ca bệnh, xử lý cách ly, thu dung điều trị kịp thời không để bùng phát dịch.

Phối hợp thông tin ca bệnh giữa các cơ sở khám, chữa bệnh với bệnh viện đa khoa huyện để tổ chức giám sát, xử lý dịch.

Tổ chức công tác xử lý ổ dịch, triển khai thực hiện theo Hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh tay chân miệng của Bộ Y tế. Thu thập mẫu bệnh phẩm gửi tuyến trên xác định nguyên nhân gây bệnh

Chỉ đạo thực hiện tốt phòng tránh lây nhiễm chéo tại trạm y tế.

Thực hiện chẩn đoán và điều trị bệnh tay chân miệng theo Quyết định số 1003/QĐ-BYT ngày 30/3/2012 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh Tay chân miệng.

Tổ chức tốt thu dung, chẩn đoán và điều trị. Phân công các kíp trực có đủ khả năng và kinh nghiệm trong công tác điều trị.

Đảm bảo đầy đủ các thuốc, trang thiết bị, vật tư cần thiết phục vụ công tác điều trị. Không được để tử vong do thiếu thuốc, phương tiện cấp cứu điều trị.

Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động triển khai phòng, chống dịch.

Theo dõi và tổng hợp tình hình kết quả thực hiện báo cáo diễn biến tình hình dịch bệnh về huyện theo quy định.

## **2. Công chức Kế toán – Tài chính**

Căn cứ nguồn kinh phí của xã để bổ sung hỗ trợ khi có dịch, bố trí kinh phí phục vụ cho công tác phòng, chống dịch trình UBND xã phê duyệt, hướng dẫn trạm y tế quản lý, sử dụng nguồn kinh phí đạt hiệu quả.

## **3. Công chức Địa chính – Nông nghiệp**

Phối hợp với các thành viên liên quan kiểm tra giám sát công tác vệ sinh môi trường, xử lý rác thải, vệ sinh nguồn nước phòng chống dịch bệnh.

#### **4. Công chức Văn hoá – xã hội**

Phối hợp với trạm Y tế và các ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền về dịch bệnh tay chân miệng, biện pháp phòng chống dịch, thông tin kịp thời, chính xác về tình hình dịch bệnh tay chân miệng để mọi người đều biết và có ý thức tự giác phòng tránh cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Đưa tin, phản ánh kịp thời các thôn làm tốt.

#### **5. Các trưởng thôn**

Trên cơ sở kế hoạch phòng chống dịch bệnh của xã và tình hình thực tế của thôn, xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh nói chung và dịch tay chân miệng trên địa bàn xã, và triển khai theo các tình huống cụ thể phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh.

Kiên toàn và triển khai các hoạt động của tổ giám sát cộng đồng phòng chống dịch bệnh để triển khai các hoạt động phòng chống dịch có hiệu quả trên địa bàn thường xuyên họp tổ giám sát để cập nhật tình hình dịch bệnh và có các chỉ đạo ứng phó kịp thời.

Chỉ đạo các cụm dân cư, triển khai các biện pháp phòng chống dịch, bệnh theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn.

Bảo đảm cấp đủ phương tiện, trang thiết bị, kinh phí cho các hoạt động phòng, chống dịch tại thôn.

#### **6. Đề nghị MTTQ và các tổ chức đoàn thể xã**

Phối hợp với trạm y tế tuyên truyền, vận động các đoàn viên, hội viên thực hiện tốt việc phòng chống dịch bệnh ở người, tăng cường công tác tư vấn, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Trên đây là kế hoạch phòng chống dịch tay chân miệng của xã Cẩm Lương. Đề nghị các ban, ngành, đoàn thể phối hợp tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả và báo cáo Ban chỉ đạo xã về tình hình diễn biến khi có dịch bệnh xảy ra./.

#### ***Nơi nhận:***

- TT Đảng ủy - HĐND – MTTQ xã;
- Trạm Y tế;
- Ban ngành đoàn thể liên quan;
- Các trường học, thôn;
- Lưu: VP, TYT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Bùi Quốc Bảo**